

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số 3422 UBND-NNTN

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ 7
HĐND tỉnh khóa XI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành và đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2018 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị (*bao gồm đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp*):

1. Khẩn trương kiểm tra, rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*). Kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (*gồm cả bản giấy và file mềm qua hộp thư điện tử kiennghicutrikt@gmail.com*) **chậm nhất ngày 28 tháng 02 năm 2019**. Yêu cầu nội dung tham mưu ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm vấn đề, trích dẫn cụ thể văn bản chỉ đạo có liên quan và đề xuất nội dung trả lời cử tri thuyết phục, cụ thể; đối với nội dung cần thời gian xác minh, báo cáo sau thì phải có cam kết thời gian hoàn thành, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã triển khai nhưng chưa có kết quả cuối cùng tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2018, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ vào ngày 10 hằng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

Báo đề các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố biết, khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP VPUBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân;
- Lưu: VT, NN5, KT-TH, KGVX,
NC-XDPL; NNTNMT; HTKT.

u



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC
GIAO NHIỆM VỤ TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỶ HỌP
THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

(Kèm theo Công văn số 3422/UBND-NNTN ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
A	CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN				
I	THÀNH PHỐ KON TUM				
1	Cử tri xã Đăk Cấm	Cử tri không thống nhất việc trả lời của UBND thành phố Kon Tum về giải quyết tồn đọng đất thổ cư ở tuyến 1, 2 từ năm 1994 đến nay nhưng không có đất. Đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét giải quyết.	Ủy ban nhân dân thành phố	Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan	NNTNMT
II	HUYỆN ĐĂK TÔ				
2	Cử tri xã Đăk Rơ Nga	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 1. Sớm xây dựng phương án quản lý theo quy hoạch đối với khu vực thao trường bắn ⁽¹⁾ và trả lời cụ thể thời điểm nào bồi thường để người dân trên địa bàn ổn định sản xuất. 2. Tăng dày cắm mốc ranh giới để người dân phân biệt được diện tích quy hoạch (hiện nay cắm 40 mốc/475 ha là quá thưa). Về vấn đề này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần ⁽²⁾ nhưng đến nay Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn chưa xây dựng phương án như trả lời của UBND tỉnh.	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan	NNTNMT
3	Cử tri xã Kon Đào	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khi đầu tư sửa chữa Quốc lộ 40b (đoạn qua xã Kon Đào) nên chú trọng về chất lượng và tuổi thọ công trình. Vì thời gian qua, khi sửa chữa xong, qua một cơn mưa, đường lại xói lở như hiện trạng	Sở Giao thông vận tải	Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô	HTKT

⁽¹⁾ Báo cáo 101/BC-UBND ngày 14/5/2018 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5.

⁽²⁾ Tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI.



STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
		ban đầu, gây lãng phí và khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông ⁽³⁾ .			
4	Cử tri xã Pô Kô	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải: 1. Kiểm tra, sửa chữa Tỉnh lộ 679 (đoạn từ xã Pô Kô, huyện Đăk Tô đến xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Hiện nay, đường hư hỏng nhiều, không đảm bảo an toàn giao thông ⁽⁴⁾ . 2. Xây lan can 2 bên cầu Đăk Na và cầu Đăk Hron (trên Tỉnh lộ 679) để đảm bảo an toàn giao thông (tại thời điểm tháng 02/2018 đã xảy ra tai nạn giao thông tại cầu Đăk Hron).	Sở Giao thông vận tải	Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô	HTKT
III	HUYỆN ĐĂK HÀ				
5	Cử tri A Kiêm Kỳ, thôn Long Đuân, xã Đăk Pxy	Thời gian qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi thi công công trình thủy điện đã làm hư hỏng nặng Tỉnh lộ 677 (từ thôn 7 đến thôn 10, xã Đăk Pxy) đã gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân, nhất là vào mùa mưa, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục sửa chữa. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi khắc phục sửa chữa trong thời gian sớm nhất để thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân ⁽⁵⁾ .	Sở Giao thông vận tải	Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà	HTKT
B	Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CHUNG				
I	THÀNH PHỐ KON TUM				
6	Cử tri các xã, phường	Ngày 24/10/2018 UBND tỉnh có văn bản 2957 yêu cầu UBND các huyện, thành phố tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã để thống nhất công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Như vậy, việc	Sở Nội vụ	Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên	KTTH

⁽³⁾ Sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽⁴⁾ Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XI.

⁽⁵⁾ Trước Kỳ họp thứ 5 HDND tỉnh Khóa XI.

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
		tuyển dụng công chức cấp xã của thành phố Kon Tum chưa thực hiện được, đồng nghĩa là người hợp đồng làm các chức danh chuyên môn tại các xã, phường vẫn tiếp tục được hợp đồng; có người lao động (trước đây hay gọi là cán bộ, công chức) trước đây được UBND thành phố ký hợp đồng, sau này giao về cho UBND các xã, phường ký hợp đồng và có thời gian làm việc trên dưới 10 năm. Từ năm 2014 đến nay, lao động hợp đồng này không được hưởng chế độ BHXH, BHYT. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét và trả lời cử tri biết.		quan	
II	HUYỆN ĐẮK TÔ				
7	Cử tri các xã và thị trấn Đăk Tô	<p>Hiện nay, Nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Tô đã thực hiện dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng mô hình liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chanh dây và mía⁽⁶⁾ với tổng diện tích 31 ha⁽⁷⁾. Tuy nhiên, theo Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh thi Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm mía và chanh dây thuộc danh mục cấp tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét điều chỉnh quy mô, phạm vi các Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Đăk Tô⁽⁸⁾. 2. Chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách do tỉnh ban hành đảm bảo kịp thời, đúng quy định 	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan	NNTNMT

⁽⁶⁾ Ngọc Tú 10,1 ha/39 hộ; Đăk Trăm 5 ha/4 hộ; Văn Lem 8 ha, Diên Bình 3 ha....

⁽⁷⁾ Mía 19,1 ha, chanh dây: 12 ha

⁽⁸⁾ UBND huyện Đăk Tô đã có văn bản số 419/UBND-KT ngày 27/7/2018 V/v đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quy mô, phạm vi các Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Đăk Tô.

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
		nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả <i>(các mô hình giám nghèo, chuỗi liên kết giá trị...)</i>			
III	HUYỆN KON RẪY				
8	Cử tri xã Đăk Ruông, Đăk Tô Lung, Đăk Kôi	Tỉnh lộ 677 đã hoàn thành, nhưng một số đoạn chưa làm mương thoát nước dọc theo hai bên đường, vào mùa mưa nước tràn ra đường rất nguy hiểm cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm mương thoát nước dọc hai bên đường để nước không tràn ra mặt đường gây nguy hiểm cho người dân đi lại trong mùa mưa.	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị liên quan	HTKT
9	Cử tri huyện Kon Rẫy	Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, đề nghị UBND tỉnh có chủ trương hỗ trợ mua công chiêng để cấp cho các thôn (làng) đồng bào các dân tộc thiểu số chưa có công chiêng	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch	Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị liên quan	KGVX
IV	HUYỆN SA THẦY				
10	Cử tri huyện Sa Thầy	<p>1. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã chưa có quy định chung về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng và các điều kiện trang thiết bị làm việc tối thiểu; đề nghị UBND tỉnh quy định cụ thể để thống nhất chung trên địa bàn toàn tỉnh và thuận lợi cho địa phương trong quá trình tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, quản lý tài sản.</p> <p>2. Theo quy định tại Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh, việc hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn mà kiêm nhiệm các chức danh khác chỉ được hưởng 20% mức phụ cấp <i>(trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm)</i> và hưởng 50% mức phụ cấp <i>(trường hợp chức danh không chuyên</i></p>	Sở Nội vụ	Sở Tài chính và các đơn vị liên quan	KTTH

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
		<i>trách)</i> là chưa phù hợp. Do cán bộ không chuyên trách chỉ được hưởng mức lương tối thiểu nên mức phụ cấp kiêm nhiệm như trên là quá thấp, không đảm bảo được điều kiện tối thiểu khi thực hiện một số nhiệm vụ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh lại mức hỗ trợ đối với các chức danh kiêm nhiệm được hưởng 100% mức phụ cấp.			
11	Cử tri xã Rờ Koi, Sa Nghĩa và Hơ Moong	Cử tri là công nhân của Công ty TNHH MTV cao su 732 và Công ty TNHH MTV cả phê 704 cho rằng các doanh nghiệp này chỉ quan tâm đầu tư cho công nhân nơi đặt trụ sở chính, ít quan tâm và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho bộ phận công nhân ở các địa phương khác như: công nhân ở xã Hơ Moong và xã Sa Nghĩa thuộc Công ty TNHH MTV cả phê 704; công nhân ở xã Rờ Koi thuộc Công ty TNHH MTV cao su 732. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, yêu cầu các Công ty có chính sách hỗ trợ để công nhân ở những vùng này có điều kiện gắn bó lâu dài với Công ty và ổn định đời sống.	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	Công ty TNHH MTV cao su 732 và Công ty TNHH MTV cả phê 704 và các đơn vị liên quan	KGVX
V	HUYỆN TU MƠ RÔNG				
12	Cử tri xã Đăk Tô Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, sửa chữa Tỉnh lộ 678 (đoạn từ Đăk Trăm đến Đăk Na). Sau cơn bão số 3 và 4 năm 2018, đoạn đường này đã hư hỏng nặng, gây tai nạn rất nhiều.	Sở Giao thông vận tải	Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan	HTKT
13	Cử tri A Hà ở xã Đăk Rơ Ông	Hiện nay, người dân ở 04 xã phía Tây khi đi khám chữa bệnh tại Trung tâm khám đa khoa Đăk Rơ Ông không được lưu trú tại trung tâm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh tại Trung tâm khám đa khoa Đăk Rơ Ông, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên quan cho người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm khám đa khoa Đăk	Sở Y tế	Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông	KGVX

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
		Ror Ông được lưu trú khi khám, chữa bệnh tại đây			
IV	HUYỆN KON PLÔNG				
14	Cử tri huyện Kon Plông	Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 (đoạn qua huyện Kon Plông) để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện.	Sở Giao thông vận tải	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan	HTKT
C	Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỤ THỂ				
I	THÀNH PHỐ KON TUM				
15	Cử tri xã Ngọc Bay	Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh xem xét, cho thành lập Ban bảo vệ thôn ở các xã trên địa bàn thành phố Kon Tum.	Sở Nội vụ	Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan	KTTH
16	Cử tri Lê Văn Đáo, Tổ dân phố 2 và Nguyễn Thị Lệ, Tổ dân phố 5, phường Duy Tân	Tại vùng quy hoạch 05 ha đất của Lâm Trường Kon Tum đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, chưa xác định được ranh giới giữa đất của lâm trường với các hộ dân lân cận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, giải quyết và xác định ranh giới của 05 ha đất này để người dân yên tâm sản xuất.	Sở Tài nguyên và Môi trường	UBND thành phố và các đơn vị liên quan	NNTNMT
17	Cử tri Lê Văn Đáo, Tổ dân phố 2, phường Duy Tân	Hiện nay, Công ty cấp thoát nước vẫn áp dụng giá thành lắp đặt hệ thống nước máy cho hộ dân là 4.200.000 đồng, chưa điều chỉnh mức giá từ 3.200.000 đồng đến 3.500.000 đồng cho 01 hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra làm rõ, trả lời để Nhân dân biết.	Sở Xây dựng	Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum	HTKT
18	Cử tri Trần Quang Vinh, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo	Đề nghị UBND tỉnh trả lời về Dự án xây dựng đường kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, vì đã khá lâu không thấy thực hiện.	Ban quản lý các dự án 98	UBND thành phố	HTKT
19	Cử tri thôn 3 và thôn 6, xã Đăk	Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ một số hạng mục	Sở Nông nghiệp và Phát	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài	NNTNMT

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
	Cắm	của Đề án 991 trong xây dựng nông thôn mới như: Ván cốt pha, cọc chống ván cốt pha, máy trộn bê tông, máy san ủi mặt bằng và tẩm lót chống thấm. Nhà nước hỗ trợ 100%, Nhân dân chỉ đóng 30% tiền vật liệu cát, đá và 100% công lao động.	triển nông thôn	chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông VT, UBND thành phố	
20	Cử tri Phạm Văn Tiền, Tổ dân phố 6, phường Duy Tân	Đề nghị UBND tỉnh xem xét không trình HĐND tỉnh đổi tên đường đối với các đường đã có tên, chỉ đặt tên cho những tuyến đường chưa có tên, vì việc đổi tên đường gây khó khăn cho người dân trong các giao dịch dân sự, làm giấy chứng minh nhân dân, làm sổ hộ khẩu... để Nhân dân ổn định cuộc sống.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	UBND thành phố	KGVX
21	Cử tri thôn 4, xã Hòa Bình	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế cung cấp vắc xin tiêm phòng cho trẻ sơ sinh, vì thời gian qua Trạm Y tế xã thông báo hiện nay không có vắc xin nên Nhân dân rất hoang mang, lo lắng.	Sở Y tế	UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan	KGVX
II HUYỆN ĐẮK HÀ					
22	Cử tri xã Đăk La	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, khắc phục đập tràn Bằng Lăng; hệ thống kênh mương thoát nước đường giao thông ở thôn 2, xã Đăk La (theo Dự án ADB) đã hoàn thành nhưng chất lượng không đảm bảo.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND huyện Đăk Hà	NNTNMT
23	Cử tri xã Đăk La	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, khắc phục các tuyến kênh thủy lợi tại thôn 1A+B hiện nay đã xuống cấp để đảm bảo nước tưới vụ Đông-Xuân năm 2018-2019	Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh	UBND huyện Đăk Hà	NNTNMT
24	Cử tri thôn 1, xã Đăk Mar	Chân đập tràn 707 hiện nay đã bị hư hỏng, không đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục.	Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh	UBND huyện Đăk Hà	NNTNMT

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
III HUYỆN ĐẮK TÔ					
25	Cử tri Trần Văn Mẫn, Thôn 4, xã Tân Cảnh	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum sớm hỗ trợ thiệt hại cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng Đập Đăk Rơ Ngát theo văn bản đề nghị của UBND xã Tân Cảnh (Công văn số 72/UBND ngày 19/6/2018 của UBND xã Tân Cảnh về việc xử lý, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Khóa VI).	Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum	UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan	NNTNMT
26	Cử tri xã Đăk Trăm	Quốc lộ 40b tại lý trình Km 192+970 (cổng qua đường tại thôn Đăk Drinh, xã Đăk Trăm) mùa mưa nước ngập mặt đường gây khó khăn cho việc lưu thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có giải pháp nâng mặt đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan	HTKT
27	Cử tri xã Ngọc Tụ	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, có ý kiến với Công Ty Việt Nhật về trường hợp Y Bis (Y Hồng) sinh năm 1993 trú tại thôn Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ đi xuất khẩu lao động tại Ả rập Xê út, không được nhận lương từ tháng 7/2018 đến nay và đã hết hạn hợp đồng từ cuối tháng 10/2018 nhưng chưa về.	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan	KGVX
IV HUYỆN ĐẮK GLEI					
28	Cử tri xã Đăk Blô	Từ năm 2015 đến 2018, cử tri: A Dâng, Y Ngọc, A Nâu, A Dâng, Y Nai, Y Têu, A Dinh, A Dun, Y Mã, A Mùa, A Nghi, A Dẻo, A Éo, A Thăng nhiều lần chụp hình thẻ và đề nghị cấp chứng minh nhân dân. Có cử tri đã làm đi, làm lại tới 2 hoặc 3 lần, nhưng đến nay vẫn chưa có chứng minh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, trả lời cụ thể bằng văn bản cho cử tri biết lý do tại sao chưa cấp chứng minh cho 14 cử tri có tên nêu trên, đồng thời sớm cấp chứng minh để họ ổn định cuộc sống.	Công an tỉnh	UBND huyện Đăk Gleï và các đơn vị liên quan	NC-XDPL

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
29	Cử tri thôn Đăk Ven, xã Đăk Pek	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đầu tư vốn xây kè dọc sông Pô Kô để tránh gây sạt lở ruộng của Nhân dân. Vì hiện nay, bờ kè sông Pô Kô xây chưa xong và đang ngừng thi công.	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn	UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan	NNTNMT-KTTH
30	Cử tri xã Đăk Choong	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh: 1. Nâng cấp, nạo vét đập thủy lợi Đăk Tin. Hiện nay, đập thủy lợi này bị bồi lấp nhiều, không đủ nước để cấy lúa. 2. Điều chỉnh vận hành, điều tiết nước đập Đăk Tin phù hợp theo đúng mùa vụ lúa của Nhân dân.	Ban Quản lý các công trình thủy lợi tỉnh	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan	NNTNMT
31	Cử tri Y Thu ở thôn Dục Lang, xã Đăk Long	Thủy điện Đăk Rao được xây dựng từ năm 1996 phục vụ điện cho đồn Biên phòng 673 và hai thôn: Dục Lang, Pin Loong. Đến năm 2004, thủy điện này đã bị hỏng, không còn sử dụng. Hiện nay, Đồn Biên Phòng 673 và hai thôn: Dục Lang, Pin Loong đã dùng điện lưới Quốc gia. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh thu gom các dây điện và cột điện (18 trụ điện) dọc hai thôn Dục Lang và Pin Loong, vì đã hư hỏng nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại và tính mạng của người dân.	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	Sở Công Thương	HTKT-NC
32	Cử tri Nguyễn Khắc Tụ, xã Đăk Pek	Ngày 21/7/2017 xã đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ về chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia Thanh niên xung phong gửi về huyện có 14 đối tượng, gồm: Y Bông, Y Nhau, Y Nhật, Y Đào, A Mí, Y Theo, Y Mộc, Y Ăng, Y Thak, Y Nhi, A Chút, A Keo, Y Xam, Y Ngôn. Khi hỏi Phòng Nội vụ huyện thì trả lời là đã đề nghị Sở Nội vụ xem xét, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cấp trên trả lời. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét, giải quyết, trả lời cử tri biết.	Sở Nội vụ	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan	KGVX

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
V HUYỆN NGỌC HỒI					
33	Cử tri Trương Văn Lợi ở thôn 4, thị trấn Plei Kần	Vừa qua, Đội cảnh sát (Phòng CS.QLHC về TTXH) của Công an tỉnh có xuống khu dân cư để cấp, đổi chứng minh nhân dân tại thị trấn Plei Kần. Trong thông báo có ghi phí cấp, đổi từ 20.000-30.000 đồng. Tuy nhiên, Nhân dân thị trấn có nhu cầu cấp, đổi chứng minh nhân dân phải nộp 105.000 đồng (<i>một trăm lẻ năm ngàn đồng</i>), trong đó: xác nhận của Công an xã 30.000 đồng; chụp ảnh 30.000 đồng; nhận dạng và lăn dấu vân tay 25.000 đồng; phí chuyển bưu điện 20.000 đồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, trả lời cho cử tri về quy định số tiền Nhân dân phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân ở khu dân cư như trên là có đúng hay không?.	Công an tỉnh	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hôi và các đơn vị liên quan	NC-XDPL
34	Cử tri Ngân Văn Định ở thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tu sửa công thoát nước dọc Quốc lộ 40 (<i>thuộc khu vực thôn Xuân Tân</i>), vì mùa mưa nước tràn ra đường gây ảnh hưởng đến giao thông và tràn vào nhà của một số hộ dân.	Sở Giao thông vận tải	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hôi và các đơn vị liên quan	HTKT
VI HUYỆN TU MƠ RÔNG					
35	Cử tri thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường xem xét lại kế hoạch tổ chức đấu thầu khai thác cát tại khu vực suối Đăk Tờ Kan, đoạn qua thôn Tê Xô Ngoài (<i>mỏ số 20</i>), vì tại vị trí này hệ thống cơ sở hạ tầng đường sá rất yếu không đảm bảo cho các phương tiện khai thác cát, sỏi. Bên cạnh đó, nếu khai thác sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sản xuất của Nhân dân.	Sở Tài nguyên và Môi trường	UBND huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan	NNTNMT
36	Cử tri xã Măng Ri	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có biện pháp khắc phục, sửa chữa các điểm sạt lở, hư hỏng trên tuyến đường từ xã Măng Ri (<i>huyện Tu Mơ Rông</i>) đi xã Mường Hoong (<i>huyện Đăk Glei</i>).	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan	HTKT

STT	THỜI ĐIỂM, ĐƠN VỊ KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	GHI CHÚ
VII	HUYỆN KON RẪY				
37	Cử tri xã Đăk Ruồng	<p>Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải:</p> <p>1. Xem xét, sớm bàn giao các tuyến Quốc lộ 24 cũ (nấn tuyến) về cho địa phương quản lý để tạo điều kiện cho người dân trong việc xây dựng các công trình sinh hoạt. Cụ thể: Đoạn cuối thôn 9, thôn 12 (cầu 23), cầu Đăk Năng, Kon Braih (cũ) thuộc xã Đăk Ruồng; đoạn thôn 1, 4, 5, 10 thuộc xã Đăk Tờ Re.</p> <p>2. Quy định thời gian cụ thể việc tiếp nhận, xử lý và trả lời các hồ sơ của người dân xin sửa chữa các công trình đã xuống cấp trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ và Quốc lộ 24.</p>	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Kon Rẫy	HTKT

* Tổng cộng có 37 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

